



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน 360องศา มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.วิเชียร กิรตินิจกาล คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่ อภ. กล่าวถึงข้อเสนอให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อส่งออก ว่า มีข่าวว่ากัญชาราคากก.ละ 5 แสนบาท จึงอยากให้ประชาชนทั่วไปปลูกเพื่อส่งออก ซึ่งสุดท้ายอาจก่อภาระให้แก่คนปลูก เนื่องจากกัญชาที่จะส่งออกเป็นพืชขาดต้องได้คุณภาพ และการส่งระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เช่น แคนาดาอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเสรี แต่การปลูกกัญชาให้ดำเนินการโดยบริษัท และมีรัฐเดียวที่อนุญาตให้ปลูก โดยต้องเป็นคนใช้และต้องขออนุญาตปลูกได้ 6 ต้น สำหรับข้อเสนอให้แพทย์แผนไทยปลูกและใช้ในการรักษาได้นั้น เห็นด้วยว่าควรให้แพทย์แผนไทยปลูกเอง ใช้เองได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับ ป.ป.ส. ว่าจะต้องออกระเบียบในการปลูกอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม</p> <p>-ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า การปลูกเพื่อส่งออกไปใช้ในทางการแพทย์จะต้องให้ได้คุณภาพตามกำหนด มีสารสำคัญในกัญชาคงที่ ไม่มีโลหะหนัก ที่สำคัญ ต้องไม่มียาฆ่าแมลง เพราะหากปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและโลหะหนักจะใช้ทำยาไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะกรรมการพิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบอร์ด อภ. มีแผนปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เอง โดยอนุมัติงบฯ 10 ล้านบาท ดำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะกึ่งอุตสาหกรรม จากนั้นจะขยายผลไปในระยะกลางและระยะยาวตามลำดับ ว่า แนวทางนี้อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เพราะในระยะเร่งด่วน อภ.ดำเนินการในพื้นที่เพียง 100 ตร.ม. จากนั้นคาดว่าจะปลูกในพื้นที่ ประมาณ 1,000 ตร.ม. ซึ่งจะได้ผลผลิตประมาณปลายปี 2563 การปลูกในระยะเร่งด่วนอาจได้วัตถุดิบช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. และสกัดกัญชาได้เพียง 2,500 หลอดเฉลี่ยหลอดละ 5 ซีซี. หรือ 10 หยดเท่านั้น ทั้งที่อภ.มีกำลังผลิตถึง 60,000 หลอดต่อเดือน แต่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงอยากเสนอให้หน่วยราชการเจรจากับกลุ่มธุรกิจใต้ดินที่ครอบครองพืชกัญชา รวมถึงนำพืชกัญชาของกลางมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>คร.-ตร.ตรวจจับสถานบริการ</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสนธิกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง, ป.ป.ส., เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค, เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เจ้าหน้าที่กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมสรรพสามิต เข้าตรวจค้นสถานบริการขอมไม้ ในอาคารชั้นพลาซ่า ถ.เจริญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กทม. พบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้น จากการตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวพบมีสีม่วง 6 คน โดยเจ้าของสถานบริการจะถูกแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด, จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด, ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ, ไม่จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานก่อนเข้าทำงานในสถานบริการ, ไม่ตรวจสอบบัตรประจำตัวของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>มติชน</p>	<p>นักเรียนทุนพยาบาล</p> <p>-เสนอบทความว่า น.ส.วราพร กวีวิทยากรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. เปิดเผยว่าพอใจการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาทุนนักเรียนพยาบาลในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อกังวล 1.เรื่องการใช้ทุนคืน ที่สธ.ยังไม่ให้คำตอบชัดเจน 2.การประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพยาบาล และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนเป็นปีละ 40,000 บาท อยากให้ปรับเปลี่ยนการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นทุนรัฐบาลมากกว่า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลคือ 140,000 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ สบช.แจ้งว่าทุนดังกล่าวจะเป็นทุนให้เปล่า แต่การใช้เงินมีเกณฑ์กำหนดว่าต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการที่สธ.ให้ทุนเพิ่มขึ้นทำให้ต้องใช้ทุนคืนเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งอยากให้ปรับระยะเวลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การใช้ทุนจาก 4 ปี เหลือ 2 ปี 3.การตัดคำว่าลูกจ้างชั่วคราว เป็นปฏิบัติงานใน สธ. ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องใน สธ. เพื่อสร้างความมั่นคง และต้องจ้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หลังจากนั้น เครือข่ายจะร่วมกับกองการพยาบาลจัดทำแบบสอบถามบัณฑิตรวมถึงคุณภาพชีวิต เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปโต้แย้งกับ สธ. ทั้งนี้ เครือข่ายฯ มีข้อมูลว่าค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพชั่วคราวขั้นต่ำสุด 15,000 บาทต่อเดือน บางรพ.ได้ต่ำกว่า ส่วนสสจ.จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ 11,500 บาท และสูงสุด 14,300 บาท ส่วนพนักงานกระทรวงได้มากกว่า 15,000 บาท</p>
มติชน	<p>โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ</p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลได้จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้คนไทยในพื้นที่ทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมทั้ง กทม. ให้บริการ 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 11-24 ธ.ค. 2561 และวันที่ 7-20 ม.ค. 2562 โดยในกทม.ให้บริการ 6 โซน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครตะวันออก กรุงเทพฯ หนองแขม และกรุงเทพฯ</p>
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	<p>โรงงานผลิตวัคซีน</p> <p>-เสนอบทความ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวในงานแถลงข่าว ก้าวสู่ทศวรรษ ของโรงงานผลิตวัคซีนมาตรฐานระดับโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) ว่า ในทุก ๆ ปีวัคซีนสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง 2.5 ล้านคนทั่วโลก ช่วยให้ 750,000 คนทั่วโลกรอดพ้นจากความพิการต่าง ๆ และสามารถป้องกันหรือลดโรคจากการฉีดวัคซีนซึ่งมีมากกว่า 30 โรค นอกจากนี้ ยังมีโรคใหม่ๆ ที่ต้องการวัคซีนในการต่อสู้ ดังนั้นวัคซีนจึงถือว่ามีความสำคัญในการช่วยป้องกันทั้งชีวิต ความพิการ และเศรษฐกิจ</p> <p>-ภก.บุญรักษ์ ภารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัดกล่าวว่า ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนจากโรคที่ป้องกันได้ 4 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบ และวัคซีนป้องกันไข้มองอักเสบเฉียบ ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี จาก อย. และมาตรฐาน WHO มีการส่งออกวัคซีนป้องกันไข้มองอักเสบเฉียบ ชนิดผงแห้ง ไปยัง 15 ประเทศทั่วโลก กว่า 2 ล้านโดสต่อปี รวมมูลค่าการส่งออกกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ โรงงานผลิตวัคซีน GPO-MBP ยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัคซีนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอจดหมายจากคุณปริษา ระบุว่า ขอเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบขอบคุณนายฯ ที่เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการขึ้นภาษีบุหรี่เงินสูงเกินไป และหากก.การคลังยังยืนยันจะปรับเพิ่มภาษีบุหรี่เป็น 40% รวมทั้งสธ.ยังเดินหน้าเสนอกฎหมายเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มอีก 2 บาท เพื่อช่วยเหลือกองทุนบัตรทอง โดยไม่ฟังเสียงท้วงติงเรื่องการขาด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐและการเลือกปฏิบัติไม่เก็บเงินสมทบจากเหล่าเบียร์และยาเส้นมวนเอง จะทำให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นจนกระทบยอดขายของการยาสูบฯ อย่างหนัก ดังนั้น หากรัฐบาลและรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐยังไม่ชะลอการเก็บภาษีบุหรี่เพิ่ม ชาวไร่ยาสูบและครอบครัวกว่า 2 แสนคน คงไม่สามารถหวังพึ่งผู้แทนของพรรคพลังประชารัฐได้</p>
เว็บไซต์ springnews.co.th thairath.co.th naewna.com	<p>อุทกภัยภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ขณะที่ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันการจราจรหลายจุดและเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากในบริเวณเส้นทางน้ำจากเทือกเขาหลวงหลายจุด</p>
เว็บไซต์ tnamcot.com	<p>สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการใช้สมุดสีชมพู พร้อมรับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในงานการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธ.ค. 2561 ซึ่งสมุดบันทึกสุขภาพฯ เป็นเครื่องมือสำหรับครอบครัวในการส่งเสริมความมั่งคั่งของ 1,000 วัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แรกแห่งชีวิต ถือเป็นนโยบายรรมว.สธ.ที่ต้องการสร้างคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้สุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค จึงต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งครรภ์จนถึงอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นโอกาสทองในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพที่ดี</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>การบำบัดผู้ติดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอกับสสจ. 63 จังหวัด เพื่อเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบาย โดยในระยะ 3 เดือนนี้ ให้เร่งค้นหาและคัดกรอง นำผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการให้ชุมชนเป็นฐาน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายใน 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้และเสพยาประมาณ 14,000 คน</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ banmuang.co.th dailynews.co.th</p>	<p>วิ่งเพื่อ 17 รพ.</p> <p>-เสนอข่าว ดาราและประชาชนร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 รพ. จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด เงินบริจาคจากผู้สนับสนุน และจากผู้ใจบุญ มอบให้แก่รพ. 17 แห่ง ผู้ที่อยากร่วมทำบุญสามารถบริจาคผ่านทาง SMS ครั้งละ 100 บาท โดยกด *948*1719*100# แล้วกดโทรออก และบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เลขที่บัญชี 167-6-00737-7 ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 2562</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p>	<p>คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาด้วย AI</p> <p>-เสนอข่าว กูเกิล ประกาศเป็นพันธมิตรกับรพ.ราชวิถี ในการวิจัยป้องกันการเกิดตาบอดโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ เพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) โดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ผู้ช่วยผอ.ด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านราย และมีจักษุแพทย์ทั่วประเทศประมาณ 1,500 คน โดยเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาเพียง 200 คน และส่วนใหญ่จะอยู่ในกทม. ได้แก่ปัญหาด้วยการฝึกพยาบาล และนักเทคนิคกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ จากการทดลองใช้กูเกิลเอไอ พบว่ามีความแม่นยำถึง 97% ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกจะมีความแม่นยำประมาณ 74% โดยสธ.มีโครงการลดผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โดยตั้ง KPI ที่ 60%</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ทหารหัวใจวายขณะแข่งไตรกีฬา</p> <p>-เสนอข่าว น.ท.สมพาน มีทอง อายุ 53 ปี ผู้บังคับกองพันนักเรียน ศูนย์ฝึกกองการฝึกทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เสียชีวิตระหว่างลงแข่งขันไตรกีฬา คือ ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากหัวใจวายขณะว่ายน้ำ โดยหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางน้ำได้เข้าช่วยเหลือ พร้อมทั้งปฐมพยาบาลฉุกเฉิน จากนั้นนำตัวส่งรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา</p>
<p>M2F</p>	<p>อันตรายชาไข่มุก</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับชาไข่มุก ว่า อย.มีรายงานว่าชาไข่มุกผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งองค์การด้านสุขภาพและนักวิจัยเยอรมนีเตือนว่าอาจมีการสาลักไข่มุก และยังตรวจพบสารเคมีประเภทโพลีคลอไรเนตไบฟีนิลซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเจือปนอยู่ โดยสารประเภทนี้จะละลายน้ำได้น้อย แต่ละลายในไขมันได้ดี และสลายตัวได้ยากในสิ่งมีชีวิต เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกสะสมจนเริ่มแสดงอาการของการเป็นพิษ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย เบื่ออาหาร มีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง เล็บคล้ำ ไปจนถึงอาการขั้นร้ายแรงคือ เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน และอาจทำให้เป็นมะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีความหวานของน้ำตาล นมข้นหวาน ครีมเทียม ไขมันทรานส์ ถ้าทานต่อเนื่องจะส่งผลให้น้ำหนักขึ้น เสี่ยงให้เป็นโรคเบาหวาน โดยชาไข่มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน 200-400 กิโลแคลอรี มีปริมาณน้ำตาล 6-12 ช้อนชา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>การป้องกันปัญหาเสพติดในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พ่อ แม่ผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเข้าใจบุตรหลานที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้จ่ายและสารเสพติด การปรับตัวให้เป็นเหมือนเพื่อนกับบุตรหลาน ทำความเข้าใจ ใช้เวลาพูดคุย ถามให้คิด และยอมรับฟังอย่างตั้งใจด้วยความรัก เป็นการป้องกันและช่วยแก้ไข้ปัญหา</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งที่เราควรทำคือ ตั้งสติ ใช้เหตุผล ร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาโดยไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรงให้แสดงความรัก ห่วงใย ในเรื่องโทษภัยยาเสพติด พาลูกไปปรึกษาแพทย์ หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1165 หรือที่รพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch